



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- พิธีเปิด คมส.วิชาการ จัดยิ่งใหญ่ สวยงาม เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ควจ.จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมต้านยาเสพติด
- ขอเชิญกรรมการร่วมประชุมมหากล่อมฯ
- ศธ.ประกวดภาพวาดอนาคตประเทศไทย

มรพส.เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน จัดพิธีเปิด คมส.วิชาการ อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม โชว์ศักยภาพจากทุกสาขาวิชาได้นำประทับใจ พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. จัดพิธีเปิดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ในหัวข้อ "ท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน" โดยมี ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณบดี คมส. กล่าวรายงาน และมี ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งภายในงาน ได้จัดมอบโล่สำหรับอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๕ แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้สอนดีเด่น : ผศ.ดนยา วงศ์ณะชัย, ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น : ดร.ดิษยา สุภราชโยธิน, ผู้บริการวิชาการดีเด่น : ผศ.ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์, ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดีเด่น : รศ.ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ / บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ผู้มีจิตบริการดีเด่น ได้แก่ นายสัญญา ปานแย้ม และ นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการสัมมนาทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "การเปิดเสรีอาเซียนกับความพร้อมของท้องถิ่น" โดยมี ผศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณชวลิต จันทน์ธมม จากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร-

(อ่านต่อหน้า ๒)

(ต่อจากหน้า ๑)

พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้เน้นให้ผู้ฟังตระหนักและเห็นความสำคัญของอาเซียน ซึ่ง**ประเทศไทย**จะต้องก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ร่วมกับอีก ๙ ประเทศ คือ **อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ดารุสซาราม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา** ซึ่งผู้นำอาเซียน ได้ตกลงร่วมกันที่จะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างสันติสุข โดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคด้วยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน พร้อมทั้งทำให้ภูมิภาคมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ **๓ เสาหลัก** คือ **ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน** ซึ่งจากผลของการรวมตัวดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทำให้มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม **"สืบสานงามภาษา เชิดชูค่าศาสตร์ศิลป์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"** โดยสาขาวิชาภาษาไทย คมส. ซึ่งสร้างสีสันและเป็นการแสดงความสามารถของเยาวชนได้อย่างน่าสนใจ มีการประกวดเพลงพื้นบ้าน การสาธิตการเล่น เพลงพื้นบ้านและนาฏดนตรี (ลิเก), การแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล, การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ และเครื่องดื่ม และการจำหน่ายสินค้าของสาขาวิชาต่าง ๆ

สำหรับวันนี้ (๓๑ ส.ค.) จะจัดงานเป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา ซึ่ง **อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คมส.** เปิดเผยว่า วันนี้ สาขาวิชาจะจัดกิจกรรมร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานฯ **เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.** เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Andrew Biggs :
**"บทบาทของภาษาอังกฤษ
กับอาเซียน"**

- English Quiz
- PSRU Spelling Bee
- PSRU Public Speaking Contest

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
ณ หอประชุมศรีวชิราวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

**"ภาษาอังกฤษ
ง่ายนิดเดียว"**



ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนการบรรยายพิเศษซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน เรื่อง **"บทบาทของภาษาอังกฤษกับอาเซียน"** โดย Andrew Biggs เจ้าของวลี **"ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"** โดยผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ **๐๘ - ๘๒๙๐ - ๕๑๐๐ ด่วน!** หลังจากนั้น รับชมและร่วมลุ้นกับการแข่งขัน **"PSRU Spelling Bee"** หรือการแข่งขันสะกดคำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะมีการค้นรายการด้วยกิจกรรม **"PSRU Public Speaking Contest"** หรือการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับอุดมศึกษา อีกด้วย ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมฟังดนตรี และอุดหนุนสินค้า ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงมีอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายภายในงานด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมงานดังกล่าวได้ ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิราวุฒิ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว

ประมวลภาพจากสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “ท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน”



ควจ. จัดแข่งขัน เติ่น / วิ่ง “วิทยาการใส่ใจสุขภาพ ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด”

คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จะจัดโครงการ “วิทยาการใส่ใจสุขภาพ ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด” ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐- ๑๒.๐๐น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมศรีวิชัยโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ ๑,๐๗๐ คน

ขอเชิญคณะกรรมการ การแข่งขันมหากล่อมฯ เข้าร่วมประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล่อมแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน The 11th ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT 2012 และ การแข่งขันมหากล่อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”

รวม ๕ ระดับ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

นักศึกษาที่มีความสนใจ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ศกนี้

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดภาพวาด เพื่อให้เยาวชนได้ถ่ายทอดแนวคิด ทศนคติและวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศเปิดโอกาส และส่งเสริมการใช้ทักษะวิชาชีพในงานด้านศิลปะของเยาวชนไทย และเป็นข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยแบ่งการประกวดเป็น ๕ ระดับ ได้แก่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ขนาดภาพ A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕ นิ้ว) ชิงเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ขนาดภาพ A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕ นิ้ว) ชิงเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ขนาดภาพ A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕ นิ้ว ถึงขนาด A2 ๑๖.๕ x ๒๓.๘ นิ้ว) ชิงเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดภาพ A2 (๑๖.๕ x ๒๓.๘ นิ้ว) ชิงเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งต้องมีขนาดภาพ A2 หรือ ๑๖.๕ x ๒๓.๘ นิ้ว ขึ้นไป ชิงเงินรางวัล ๔๕,๐๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร

โดยมีกติกา คือ เป็นผลงานทางจิตรกรรมที่สร้างสรรค์เรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด และถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด ความรู้สึก ตามมุมมองเฉพาะของตน เป็นการใช้เทคนิคด้านจิตรกรรม ยกเว้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พื้นภาพจะต้องเป็นกระดาษ ๘๐ ปอนด์ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ซึ่งผลงานที่จะนำมาประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือการแสดง และลอกเลียนแบบผู้ใด ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก รวมทั้งระดับชั้น สถาบัน การศึกษา และชื่อภาพ แนวคิด เทคนิค ขนาด ที่ด้านหลังภาพด้วย

นอกจากนี้ ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ภาพ แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัล Popular Vote โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรรมการจะตัดสิน จากความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและชัดเจนในเรื่องที่กำหนด การสื่อความหมายประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน และสามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่สร้างสรรค์ลงบนกระดาษ ๘๐ ปอนด์ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป โดยไม่จำกัดวัสดุ ที่ใช้วาดภาพ เช่น ดินสอสี สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์ ส่งผลงานด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที่ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ ๘๖ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๗๙ หรือเว็บไซต์ www.moe.go.th

ข้อมูล: จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

156 หมู่ 6 ต.พลาตชุมพล อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘

<http://www.psu.ac.th> e-mail: kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com